



นายนิยม ไวยรัชพานิช

- นิลิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๒๕
- รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒	วุฒิมัธยมศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเทศ ไทย
--------------	---------------------------------------	--	---------------

เกียรติคุณดีเด่น

นายนิยม ไวยรัชพานิช เป็นผู้มีความรอบรู้และความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเกษตรและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำงานจนประสบผลสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชม ผลงานได้ก่อประโยชน์นานับประการแก่ประเทศในด้านต่างๆ ทั้งการค้า การลงทุน การคมนาคม การขนส่ง การท่องเที่ยว การบริการ และอื่นๆ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในความเป็นผู้มีมีความรอบรู้และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเกษตรภาคเหนือ และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร

นายนิยม ไวยรัชพานิช เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๕ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ กรรมการหอการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๐ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในนามสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลไทยเจรจากับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเปิดด่านถาวรเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ จนมีการเปิดด่านหลายแห่งกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ทั้งผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว และสนับสนุนให้มีการเดินรถบรรทุก รถโดยสาร และรถทุกชนิด ทำให้สะดวกในการเดินทางระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีส่วนสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ให้กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนและข้ามแดน ทำให้เพิ่มปริมาณการค้า เป็นมูลค่ากว่า ๑.๔ ล้านล้านบาท กับทั้งได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนอีกด้วย

ในด้านการศึกษาและวิจัย นายนิยม ไวยรัชพานิช เคยเป็นที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป.ลาว และโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ทั้งยังเป็นทีปรึกษาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย (BOI) ด้วย

นายนิยม ไวยรัชพานิช ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายสถาบัน อาทิ รางวัลเพชรพาณิชย์ จากกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น สาขานักบริหารภาคเอกชน จากสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัลประธานหอการค้าจังหวัดยอดเยี่ยม จากหอการค้าไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ รางวัลหอการค้าจังหวัดดีเด่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖

ด้วยผลงานที่มากด้วยคุณค่า เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโดยรวม จากการอุทิศตนทำงานอย่างเข้มแข็งและมั่นคงเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดของนายนิยม ไวยรัชพานิช จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้นายนิยม ไวยรัชพานิช เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป